

Chuẩn Bị Cho Bài 8

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

Chúng Ta Cầu Xin Chúa Thánh Thần

Khi Chúa Giêsu về trời với Chúa Cha, Người hứa sai Chúa Thánh Thần đến ở cùng cộng đồng các tín hữu – tức là Giáo Hội. Kể từ đó, Kitô hữu đã thường kêu cầu Chúa Thánh Thần, xin Người hướng dẫn để biết đường sống theo luật Tin Mừng. Như chúng ta đã biết, Chúa Thánh Thần là quà quà tặng cho mỗi tín hữu và cho hết thủy Nhiệm Thể Đức Kitô.



Tinh Thần Gia đình

Đặt tên cho Thánh Thần

Chúa Thánh Thần được gọi bằng nhiều tên khác nhau: Thánh Linh, Đấng Bảo Trợ, Sự Khôn Ngoan, Ngôi Ba Thiên Chúa. Xin quý vị viết mỗi tên mà quý vị nghĩ ra để gọi Chúa Thánh Thần lên một mảnh giấy thủ công riêng. Đem treo những mảnh giấy đó lên những cái que bằng tre (hoặc ống hút nước bằng chất plastic), rồi dùng các que này để làm thành một đèn kéo quân. Trong khi những mảnh giấy đó chuyển động, xin dực lòng nhớ lại rằng Chúa Thánh Thần đến giữa chúng ta như một luồng gió mạnh.

Mời Chúa Thánh Thần

Xin quý vị chế ra một vũ điệu, viết một bài thơ, vẽ một bức tranh, hoặc làm bất cứ những gì mà óc sáng tạo gợi ra cho quý vị. Xin quý vị lấy Chúa Thánh Thần làm nguồn cảm hứng. Hãy chia sẻ những nỗ lực sáng tạo của quý vị với người trong gia đình.

Hiểu ý nghĩa chữ Tinh Thần

Quý vị hãy dẫn cả gia đình đi dự một trận đấu thể thao, một buổi hoà nhạc, hoặc một cuộc tập hợp, rồi cùng nhau bày tỏ cảm xúc về "tinh thần" mà quý vị nhận thấy lúc đó. Giả như quý vị lại nghe hoặc xem những biến cố đó qua đài phát thanh hoặc truyền hình, quý vị có thấy "tinh thần" do kinh nghiệm tham dự trực tiếp này có gì khác với "tinh thần" do nghe/xem qua đài phát thanh/ đài truyền hình chẳng, và sự khác biệt đó như thế nào?





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Xin quý vị lần mở sách ca vịnh để dò tìm những bài hát về Chúa Thánh Thần. Hãy cố tìm ra năm bài hát có nhắc đến tên "Chúa Thánh Thần" trong tựa đề hoặc trong lời ca.

Trong Tuần

Xin quý vị suy nghĩ về quyền năng của Chúa Thánh Thần và cầu xin Người hướng dẫn để làm những việc ngay lành.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Di Sản Của Chúng

Kể từ thế kỷ thứ 11, sự tuyển chọn giáo hoàng được thực hiện qua một tiến trình kín gọi là nghị hội kín (conclave). Trong 15 ngày kể từ ngày vị giáo hoàng tiền nhiệm từ trần, các hồng y của Giáo Hội họp nhau tại Lamã, trong Nhà nguyện Sistine để tuyển chọn người kế vị. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nghị hội cùng nhau cầu nguyện để xin ơn soi sáng và tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần linh hứng cho việc tuyển chọn vị tân giáo hoàng.

Nhiều kết quả bất ngờ đã xảy ra trong nghị hội kín, chẳng hạn như việc tuyển chọn vị

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Giáo Huấn Luân Lý Về Việc Quyết Định

"Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy..."

Lc 11:10



Có nhiều khi những việc làm do trí sáng lại không phải là những việc làm do sự khôn ngoan. Khi cân nhắc một quyết định, quý vị sẽ thấy có những điều mang lại cho quý vị cảm giác an toàn, và cũng có những việc đặt quý vị trước những hiểm họa. Lựa chọn này tốt về mặt tiền bạc, lựa chọn kia thì tốt cho sức khỏe. Cầu nguyện để xin ơn soi sáng và ơn khôn ngoan trước khi quyết định một việc là tôn vinh sự khôn ngoan của Chúa, là coi những hiểu biết của thế gian là thứ yếu.

giáo hoàng 77 tuổi, là Đức Gioan XXIII, năm 1958. Năm 1962, Đức Gioan XXIII đã triệu tập Công Đồng Vatican II. Ngày nay, người ta truyền tụng rằng những việc làm của Công Đồng Vatican II đã "mở ngõ các cửa sổ" để Chúa Thánh Thần vào và phá sức sống mới trên Giáo hội.